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Mál málanna mygla. Hvað verður um Skólagerðið?
Sigríður Þrúður er í nefnd um skólalóðina, búið að ákveða að færa peninga frá lóðinni í Skólagerði í Vallargerði.
Eigum við að setja þrýsting á bæinn að láta rífa Skólagerðið og hafa þá lóð sem framtíðarhúsnæði skólans? Örn og Sigríður fara með þessa spurningu á
skólaráðsfund. Athuga líka hvort það sé vilji til að foreldrar komi og veri með í flutningum og eitthvað húllumhæ á eftir.
Búið er að stofna starfshóp um framtíð skólans sem á að skila í Júní, foreldrafélagið er ekki þar með, Samkóp óskaði eftir því að foreldrar hafi eitthvað
um það að segja.

Öskudagur
Sigríður Þrúður er búin að laga til auglýsingu og pósta frá því í fyrra til að senda út á Facebooksíðu foreldrafélagsins og þá á Kársnesið okkar.

Ruðningur
Stephane talaði við bæinn og spurði að því af hverju Skóla- og Holtagerði væru ekki mokuð fyrr þær götur eru í öðrum forgangi, á eftir strætó og aðal
eyjum.

Bekkjarfulltrúar og krakkarnir í bekkjarráðum
Fara af stað og tala við Steinar um hvernig við getum fengið þau til að hjálpa okkur að kynna foreldrafélagið. Örn og Sigríður skoða þetta á
skólaráðsfundinum við sjáum svo hvernig er hægt að taka þetta áfram.

Vorhátíð
koma vorhátíðarnefnd af stað. Mál fyrir næsta fund.

Aðalfundur
Þurfum að ákveða dagsetningu fyrir aðalfund


